



THƯ MỜI THAM GIA VÀ TÀI TRỢ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ATC 2022

KÍNH GỬI:

Hội nghị quốc tế về các công nghệ truyền thông tiên tiến (International Conference on Advanced Technologies for Communications - ATC) là Hội nghị khoa học thường niên, chuyên sâu về lĩnh vực điện tử, truyền thông, công nghệ thông tin cùng các lĩnh vực có liên quan. Hội nghị mở ra cơ hội giao lưu, trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực này. Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2008, hàng năm thu hút hơn 200 báo cáo với khoảng 150 nhà khoa học đến từ nhiều nước trên thế giới tham dự.

Hội nghị quốc tế ATC được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa các Trường đại học với tổ chức xã hội- nghề nghiệp và các tập đoàn và doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, truyền thông, công nghệ thông tin. Với sự hợp tác của **Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam** và sự bảo trợ của **Hiệp hội Truyền thông IEEE (IEEE ComSoc)**, Trường Đại học Mở Hà Nội đăng cai tổ chức Hội nghị ATC 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 năm 2022
- Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Với vai trò là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị ATC 2022, Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cùng tham gia, tài trợ, hỗ trợ cho Hội nghị. Việc đồng hành cùng ATC 2022 là một cách hiệu quả để Quý vị truyền tải thông tin, hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không chỉ trong khuôn khổ một diễn đàn khoa học quốc tế uy tín được truyền thông rộng rãi mà còn lan tỏa tới cộng đồng các nhà khoa học, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực điện tử, truyền thông, công nghệ thông tin trên thế giới. Quý vị vui lòng tham khảo các mức tài trợ với quyền lợi tương ứng được đính kèm theo thư mời.

Sự quan tâm tài trợ của Quý vị là nguồn động viên và hỗ trợ thiết thực cho Hội nghị thành công tốt đẹp. Chúng tôi rất mong nhận được sự hồi âm của Quý vị.
Trân trọng cảm ơn ./.





CÁC QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

STT	Lợi ích của nhà tài trợ	Nhà tài trợ Kim cương (từ 50 triệu VNĐ)	Nhà tài trợ Vàng (30 triệu VNĐ)	Nhà tài trợ Bạc (20 triệu VNĐ)	Nhà tài trợ khác (Mức tài trợ tùy ý)
1	Được phát biểu một bài diễn văn tối đa 10 phút tại hội nghị	✓			
2	Được tham gia các bàn VIP trong các cuộc gặp gỡ của hội nghị	✓			
3	Được cảm ơn trong diễn văn khai mạc và kỷ yếu của hội nghị	✓	✓	✓	
4	Số khách được tham gia miễn phí hội nghị	4 khách	2 khách	1 khách	
5	Được đặt logo tại chương trình hội nghị	✓	✓	✓	
6	Được đặt logo trên Website hội nghị, link đến web của đơn vị	✓	✓	✓	
7	Số trang quảng cáo trong sổ tay hội nghị	1 trang	½ trang		
8	Được đặt logo ở vị trí quan trọng trên túi hội nghị và trong kỷ yếu hội nghị	✓	✓	✓	
9	Các ấn phẩm giới thiệu về đơn vị được đưa vào trong túi chứa ấn phẩm của hội nghị.	✓	✓	✓	✓
10	Được bố trí 1 bàn để trưng bày sản phẩm và 1 poster trong suốt thời gian hoạt động của hội nghị (quý khách tự trưng bày và bảo quản)	✓	✓		
11	Được cảm ơn trên website	✓	✓	✓	✓

THÔNG TIN LIÊN HỆ TÀI TRỢ

TS. Nguyễn Hoài Giang, Trưởng Khoa Công nghệ Điện tử - Thông tin
Trường Đại học Mở Hà Nội, B101 Nguyễn Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0904145536; Email: giangnh@hou.edu.vn

